



SENTINEL

มณฑล เป็นที่ที่หัวใจเป็นบ้าน!

เป็นที่เชื่อถือได้ของความรู้สึกที่เชื่อถือได้คือการพิจารณาหลักเมื่อย้ายไปยังชุมชนขนาดใหญ่เช่น 'SHIRE'!
ผู้ปกครองผู้พิทักษ์ไซร์มี 'ยามบริการชุมชน' (Scs) ! Sentinel: ลาดตระเวนยามคู่มือช่วยรายงาน, รถไฟ, บังคับใช้กฎระเบียบไซร์ สำหรับการละเมิดของ 'กฎหมาย' พวกเขาเป็นพันธมิตรกับ 'PMRs (จังหวัดมาร์แชลล์

Sentinel เป็นเส้นทางอาชีพสำหรับเขาและเธอ ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองแม่แบบผู้ปกครองฝึกงาน
careerpath: ฝึกงาน> ประสบการณ์ในการทำงาน> ศึกษาต่อ> โปรโมชันโดยวุฒิ> ประสบการณ์ในการทำงาน> ศึกษาต่อ> โปรโมชันโดยวุฒิ> งาน



Sentinel ตัดสินใจที่ 'Neighbourhood นาฬิกาชุมชน' (NWC) ความต้องการไซร์ พวกเขาจัดการ, รถไฟ, แนะนำ, .. ทุก NWC การเป็นอาสาสมัคร NWC เป็นความคาดหวังของชุมชน!
มีชีวิตอยู่กับความคาดหวังของชุมชน

ทุกชุมชนผู้ปกครองผู้พิทักษ์คือการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น
'บ้านใกล้เรือนเคียงชุมชน' การสังเกตการณ์ที่กรายงานการให้ความช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมาย!
อาจจะต้องทำให้มีการจับกุมพลเรือน มันเป็นชุมชนของคุณให้ปลอดภัยสำหรับครอบครัวของคุณ

บันทึก! เมื่อพวกเขาเป็นภัยพิบัติสงคราม .. NWC ถูกรวมเข้าไปใน 'PDEc (จังหวัดกลาโหมและศูนย์ฉุกเฉิน)

Sentinel Creed: ยามค่อนข้างเสี่ยงต่อชีวิตของพวกเขาสำหรับพวกเขา
ชุมชนกว่าฆ่าสมาชิกของชุมชน

Sentinel เป็นพนักงานไซร์ในแผนกนายอำเภอ การฝึกอบรม Sentinel จะเกิดขึ้น 1 วันต่อสัปดาห์ที่ 'PDEc' (จังหวัดกลาโหมและศูนย์ฉุกเฉิน)



บันทึก! ทั้งหมดขนาดใหญ่ไซร์มี 1 หรือมากกว่า 'PDEc'

Sentinel 1 วันการฝึกอบรมสัปดาห์ที่ 'PDEc: การฝึกอบรม 1 วันที่เริ่มต้นที่ 1

ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นและสิ้นสุด 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกที่มี 3 ตัวแบ่ง (สแน็ควันก่อนอาหารกลางวันดิทวันสแน็ค)
. การฝึกอบรมประกอบด้วย 7 หัวข้อ: 1

**การจับกุมและเทคนิคการเขียนรายงาน; 2 เทคนิคระบองและการควบคุมฝูงชน; 3 สุขภาพชุมชนและมลพิษ;
4 โยธาติและการบำรุงรักษาร่างกาย 5 Sentinel ปรุมพยาบาล; 6 การป้องกันอาวุธ; 7 ใช้อาวุธกัน**

มันเป็นข้อบังคับสำหรับพนักงานทุกคนที่จะเข้าร่วมไซร์ 1 วันต่อสัปดาห์การฝึกอบรมยามที่
'PDEC' จนกระทั่งเกษียณอายุของพวกเขา พนักงานอาจจะได้รับการยกเว้น (พิจารณาสุขภาพ) ตั้งแต่วันที่
1 หัวข้อหรือมากกว่า

หน้าที่ Sentinel: ยามจับต่ามีความเสี่ยงตรงกลางยามลาดตระเวนและหน้าที่ ปกป้องเดี่ยว (1) หน้าที่
ตระเวนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (2) หน้าที่ การควบคุมฝูงชนเกี่ยวข้องมากกว่า 2 .

'นายอำเภอทนายความสรวายน้ำ'

อุปกรณ์สำนักงานและพนักงานทุกคนตามกฎหมายในการสร้างและดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบไซร์

ในการปฏิบัติหน้าที่หรือออกเวรยามจะรายงานพฤติกรรมทางสังคมใด ๆ ป้องกัน

(อาชญากรรมมลพิษป่าเถื่อน) และรายงานใด ๆ

ที่มองเห็นได้สุขภาพชุมชนและความปลอดภัยปัญหา Sentinel

จะจับกุมการละเมิดเสียการรับรู้และการรับรู้การก่ออาชญากรรม

แล้วโทรทัศน์ของเขาสำหรับการลาดตระเวนเพื่อหยิบจับ เมื่อไม่ได้ในยามลาดตระเวนหรือนายอำเภออาจมอบหมาย

เครื่องแต่งกาย Sentinel: ยามสวมสีเทาคลุมพรางเข้มขัดแยกต่างหาก,

ถุงมือและรองเท้าดับเพลิง หมวกกันน็อกมีหมวกเปลี่ยนแปลง, ไมโครโฟนและกล้องวิดีโอ

ห้อยลงมาจากเข็มขัดเป็นกระบองปืนจันและกุญแจมือสายรัด

ในกรณีฉุกเฉินไซร์ทุก ' Sentinel-Certificate ' เจ้าของสามารถเรียกร้องให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นแมวมอง

Sentinel อาชีพสำหรับ พวกเขา

หลังจากที่เขาได้รับ 'บอย PHeC โรงเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง' ตอนนี้เขาเริ่มแสดงความ
Sentinel ฝึกงาน เขาเข้าร่วม 'PHeC เด็กฝึกงานวิทยาลัย 1 วันต่อสัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการรับ
'PHeC คำรับรอง' ได้รับ: **wmw1**

อายุ 18 ปีเขาเข้าร่วม 1 ปี 'บริการฉุกเฉินชุมชนบีบบังคับ (CE) . หลังจากที่ดี 'เป็น' **รับรองพยาบาล**
' จะมีการออก

เสร็จสิ้นปีเด็กผู้ชายคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้ใหญ่แต่งงานและเริ่มต้น

เสร็จสิ้นปีเด็กผู้ชายคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้ใหญ่แต่งงานและเริ่มต้นครอบครัว เขาเริ่มทำงานเป็น 'ยาม' (**wmw2**) . **บันทึก!** เมื่อผ่านการรับรองโปรโมชันมาเมื่อมีการเปิด อาวุโสมากที่สุดที่มีคุณภาพได้รับงาน ไม่มีข้อยกเว้น

หลังจาก 3 ปีทำงานประสบการณ์ในฐานะมีคุณสมบัติ 'ยาม' จะกลายเป็น 'แมวมองอาวุโส (**wmw3**) .

หลังจากประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีเป็น 'แมวมองอาวุโสที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วม 'PHeC / วิทยาลัยเทคนิค' รายได้ 'หัวหน้ารับรอง' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'ทนายความ' (**wmw4**) . ร่วม 'นายอำเภอทนายความสระว่ายน้' .

หลังจากประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีเป็น 'ทนายความ' มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม 'PHeC / ผู้นำวิทยาลัย' ได้รับ 'ผู้นำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'ทนายความอาวุโส (**wmw5**) . เป็นส่วนหนึ่งของ 'นายอำเภอทนายความสระว่ายน้' .

หลังจากประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีเป็น 'อาวุโสทนายความ' มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม 'PHeC / ผู้นำวิทยาลัย' ได้รับ 'ผู้จัดการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'นายอำเภอ' (**wmw6**) . เป็นส่วนหนึ่งของ 'นายอำเภอทนายความสระว่ายน้' .

หลังจากประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีที่ผ่านมาคุณสมบัติ 'นายอำเภอ' ที่จะเข้าร่วม 'PHeC / ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ' ได้รับ 'Administrator ปริญญา' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'นายอำเภออาวุโส (**wmw7**) . ร่วม 'จังหวัดที่ปรึกษาสระว่ายน้' .

Sentinel อาชีพสำหรับ SHE

หลังจากที่เธอเสร็จสิ้น 'ศักดิ์สิทธิ์วิภา' สัญญา' . มี 'การแพทย์และการค้าการศึกษารับรอง' เธอเริ่มทำงานเป็น 'ยาม' (**wmw2**) . เมื่อผ่านการรับรองโปรโมชันมาเมื่อมีการเปิด อาวุโสมากที่สุดที่มีคุณภาพได้รับงาน ไม่มีข้อยกเว้น.

หลังจากที่มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีมีคุณสมบัติ 'ยาม' จะกลายเป็น 'แมวมองอาวุโส (**wmw3**) .

หลังจากที่มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีเป็น 'แมวมองอาวุโสที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วม 'PHeC / เทคนิควิทยาลัย' รายได้ 'หัวหน้ารับรอง' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'ทนายความ' (**wmw4**) . ร่วม 'นายอำเภอทนายความสระว่ายน้' .

หลังจากที่มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีเป็น 'ทนายความ' มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม 'PHeC / ผู้นำวิทยาลัย' ได้รับ 'ผู้นำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'ทนายความอาวุโส (**wmw5**) . เป็นส่วนหนึ่งของ 'นายอำเภอทนายความสระบัวน้ำ' .

หลังจากที่มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีเป็น 'อาวุโสทนายความ' มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม 'PHeC / ผู้นำวิทยาลัย' ได้รับ 'ผู้จัดการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'นายอำเภอ' (**wmw6**) . เป็นส่วนหนึ่งของ 'นายอำเภอทนายความสระบัวน้ำ' .

หลังจากที่มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีมีคุณสมบัติ 'นายอำเภอ' ที่จะเข้าร่วม 'PHeC / ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ' ได้รับ 'Administrator ปริญญา' เมื่อมีการเปิดการเลื่อนตำแหน่งให้ 'นายอำเภออาวุโส (**wmw7**) . ร่วม 'จังหวัดที่ปรึกษาสระบัวน้ำ' .

บางคนไม่สามารถได้รับการว่าจ้างจากไซร์: แอลกอฮอล์คาทอลิก (ดูพี่น้องคริสเตียน) อาชญากรรม (rehabilitator กรง) นักพนันผู้ถือใบรับรองไม่ใช่รัฐบาลศึกษาพิการทางจิตพิการทาสุบบุหรื, การใช้สารภาพหลอน

ยามที่ไซร์กำลังเกินควรเมื่อจับกุมหรือในระหว่างการควบคุมฝูงชนจะถูกตำหนิและลดระดับลง ยามที่ไซร์จะถูกไล่ออกแล้วมีห้องพักสำหรับ 'ไซร์' ในการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็น . รหัสมาร์แชลล์นำไปไซร์

ที่จะมีความยุติธรรมที่คุณต้องกฎหมายซึ่งจะทำโดยรัฐบาลและหนึ่งศาล กฎหมายต้องบริหาร ละเมิดข้อกล่าวหาของกฏ (จังหวัด) . ละเมิดข้อกล่าวหาของกฏระเบียบที่มีการตรวจสอบโดยสำนักงานนายอำเภอ (ไซร์) .

หลังจากที่ค่าใช้จ่ายที่จะวาง: นายอำเภอ (ไซร์) กำหนดวันที่ (30 วันต่อมา) เมื่อค่าใช้จ่ายที่จะได้ยื่นที่ 'Chambers' นายอำเภอจากนั้นเลือกจากสระบัวน้ำของทนายความ, 5 1 จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา 1 เป็นโจทก์ 1 เป็นคู่มือ 1 เป็นเสมียนและ 1 procurer



วัตถุประสงค์ของศาลคือการสร้าง 'ผิด' หรือ 'ขาดความผิดสำหรับการละเมิดกฏที่ถูกกล่าวหาจาก (กฎหมายจังหวัด) หรือกฏระเบียบ (ไซร์กฎหมาย) เครื่องมือที่ไซร์ในการสร้างถ้ามีการละเมิดคือ 'ความจริง' ความจริงก็คือพบได้โดยการสมรู้ร่วมคิดไม่ขัดแย้ง

บันทึก! ธรรมชาติของขัดแย้งในระบบจะถูกแทนที่โดย:
'แค' แฟร์สมรู้ร่วมคิดระบบศาลที่กำหนดความจริง!

เมื่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความยุติธรรมคือการสร้างความจริง:

เกิดอะไรขึ้น ?

สิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น?

ได้รับความโง่เขลาของมนุษย์เกี่ยวข้อง?

ได้รับความประมาทของมนุษย์เกี่ยวข้อง?

ถูกชั่วร้ายของมนุษย์เกี่ยวข้อง?

วิธีที่จะให้ความยุติธรรมผ่านการชดเชยและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

บทเรียนสิ่งที่สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่?

SH-C: 'ไซไตอินหอการค้า' พยายามกรณีว่าถ้า 'ผิด' ที่จะจัดตั้งขึ้น 'MS R'
ให้บริการในไซร์ฟื้นฟู

มี 5 เจ้าหน้าที่ศาลพิพากษาใจทักคู่มือเสมียนและ procurer มี ผู้พิพากษาใจทักและคู่มือการสมรู้ร่วมคิด
(ทำงานด้วยกัน) เพื่อหา 'ความจริง' และสร้าง 'ผิด' หรือ 'ขาดความรู้สึกลผิด' เสมียนรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ส่งยึดศาลและตั้งค่าการแสดงหลักฐานเพื่อให้มั่นใจ 'จำเลยและพยานปรากฏ

หลังจากที่ 'ความจริง' พบผู้ประสพภัยให้คำซึ่งรวมถึงการร้องขอค่าชดเชย ผู้พิพากษาแล้วเกษียณสำหรับ
1/2 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้พิพากษา 'คำตัดสิน' และ 'คำตอบแทน'

ศาลอุทธรณ์โดยผู้ต้องหา

(คำตัดสิน) และช่วยเหลือผู้ประสพภัย (คำตอบแทน) จะต้องมีการยื่นภายใน 3 สัปดาห์ ศาลอุทธรณ์จะจัดขึ้นที่ศาลเดียว
แต่ผู้พิพากษาที่แตกต่างกัน



มณฑล มี 2 ประเภทของการฟื้นฟู 'Rehab การศึกษา (ESR)

และหน้าที่บำบัด' (DSR) . ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีความสำคัญสำหรับ 3

กลุ่มอายุวัยรุ่นเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ วัยรุ่น (8-14) เมื่อ 15 โอนไปยังเด็กและเยาวชน

Rehab! เยาวชน (SHE 14-17, 14-18 HE) เมื่อ 17+ (เธอ) , 18+ (เขา) โอนไป (PR) จังหวัด
Rehab!

บันทึก! Rehabilitator มีการจ่ายเงินสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พ่อแม่ของวัยรุ่นจ่าย 100%
เด็กและเยาวชนจ่าย 50% พ่อแม่จ่าย 50%

การศึกษาไשר Rehab (ESR)

การศึกษานำบัดเป็นที่ 1 โยพื้นฟูกิจการ มันเป็นสถานนำบัดกรงไม่ใช่ Rehabilitator

อยู่บ้านในชั่วข้ามคืน (จ่ายสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ) .

ศึกษา Rehabilitator หยิบขึ้นมาจากบ้าน 6 วันต่อสัปดาห์ 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน (TT)

จะทำ 5 วันของการบริการชุมชน 1 วันของการศึกษา Rehabilitator มีทุก 2 ชั่วโมง 10 นาที (ห้องสุขา, อาหาร, เครื่องดื่ม) หยุดพัก. 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก (TT) Rehabilitator ถูกนำตัวไปที่บ้าน

หน้าที่ไשר Rehab (DSR)

หน้าที่นำบัดคือการศึกษารางและหน้าที่ Rehabilitator จ่ายสำหรับทำกายภาพนำบัด Rehabilitator

หน้าที่หยิบขึ้นมาจาก 1hour บ้านหลังจากพระอาทิตย์ขึ้น (TT) วันที่ 1 ของสัปดาห์ การทำ 5

วันของการบริการชุมชน

+ 1 วันของการศึกษา หน้าที่ Rehabilitator (DR) เริ่มต้นหน้าที่ 1hour หลังจากพระอาทิตย์ขึ้น (TT)

. 'DR' มีทุก 2 ชั่วโมง 10 นาที (ห้องสุขา, อาหาร, เครื่องดื่ม) หยุดพัก. DR ถูกกักขังอยู่ในคืนนี้

ในวันที่ 6 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก (TT) Rehabilitator จะมาที่บ้าน

การบริหารเวลา (TT) เวลาสามเหลี่ยมปกครองผู้ปกครองยุคใหม่

บริการชุมชน Sentinel

ในยาม

สำหรับชิ้นส่วนของจิตใจ !!!



บ้าน

ปลาย